

THÁI THỤY

Hướng tới chuẩn nông thôn mới

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng thuận phát huy nội lực của nhân dân, đến nay Thái Thụy có 32/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phần đầu năm 2018 có thêm 9 xã về đích, tới năm 2019 huyện đạt chuẩn NTM, Thái Thụy tiếp tục có những giải pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.



Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tại xã Thụy Phong (Thái Thụy).

Ảnh: **TRẦN TUẤN**

Xã Thụy Dũng những năm qua đã có sự "thay da đổi thịt". Những con đường gạch gồ ghề, nhỏ hẹp trước đây được thay bằng những tuyến đường bê tông trải dài, nối liền từ ngoài đồng vào trong làng. Giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng trở thành tiền đề quan trọng giúp đời

sống nhân dân được nâng lên. Những mái nhà tranh cũng đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng kiên cố. Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Thụy Dũng đã hoàn thành 17/19 tiêu chí. Điều đáng phấn khởi, từ

huy động nội lực toàn xã đã làm được trên 26km đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn. Nhà văn hóa xã xuống cấp từ nhiều năm qua nay cũng đã được khởi công xây dựng. Ngôi trường mầm non cũng đang gấp rút hoàn thành. Mục tiêu về đích NTM năm 2018 trở thành động lực quan trọng, tạo sự gắn kết giữa

cán bộ với nhân dân. Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Năm 2018, Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo đã phân công các thành viên phụ trách từng tiêu chí, tập trung cao hoàn thiện 2 tiêu chí còn lại. Về tiêu chí môi trường, hiện nay Thụy Dũng đã quy hoạch làm bãi rác tập trung với xã Thụy Xuân và xã Thụy Hải, kết hợp với ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ cùng ngân sách 3 xã tổ chức thực hiện trong năm 2018. Tiêu chí số 5 còn đơn nguyên trường THCS, cũng bằng nguồn vốn địa phương, sự hỗ trợ của cấp trên kết hợp với đóng góp của nhân dân, phần đầu hoàn thành theo kế hoạch.

Những năm trước, xã Thái Đô xa cách với không chỉ các địa phương trong tỉnh mà ngay cả với các xã trong phạm vi nội huyện. Nay Thái Đô đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương với khu du lịch sinh thái cồn Đền. Huy động nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, biến khó khăn, thách thức thành thời cơ đang là hướng đi của địa phương ven biển này. Tất cả đều hướng tới mục tiêu về đích NTM năm 2018. Từ đầu năm đến nay, bằng sức mạnh nội sinh, địa phương cơ bản hoàn thành thêm 2 tiêu chí giao thông và môi trường, nâng tổng số tiêu chí NTM đã hoàn thành lên 17/19 tiêu chí. 2 tiêu chí còn lại về cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở vật chất trường học cũng đang được xúc tiến. Ông Bùi Văn Thiệu, Chủ tịch UBND xã trao đổi: Để đạt mục tiêu về

đích NTM năm 2018, hiện nay, cả hệ thống chính trị của xã đang tập trung cao độ, đề ra nhiều giải pháp vận động nhân dân, con em xa quê có trách nhiệm với địa phương. Đồng thời, chúng tôi họp bàn, đề ra các giải pháp và kiến nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Vượt lên nhiều khó khăn, đến nay Thái Thụy có 32/47 xã đạt chuẩn NTM. Tổng vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM toàn huyện trên 3.500 tỷ đồng. Năm 2018, huyện đề ra mục tiêu có thêm 9 xã về đích NTM. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện tích cực chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, kèm theo đó là đăng ký chi tiết, cụ thể từng nội dung phần việc. Huyện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân; sử dụng hiệu quả, đúng quy định nguồn vốn được phân bổ trong xây dựng các công trình cũng như việc hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất; tổ chức lồng ghép các chương trình, hoạt động cụ thể trong tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội. Huyện cũng chỉ

đạo các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí; từng xã phải xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để tập trung thực hiện. Đối với những xã đạt chuẩn phần đầu xây dựng NTM kiểu mẫu. Các xã đang phấn đấu đạt chuẩn phải bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Những xã đặc biệt khó khăn cần tập trung nâng cấp hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước cải thiện cuộc sống người dân. Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đa số các xã hiện đang vướng mắc tiêu chí về môi trường và cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Để giải quyết, huyện tập trung chỉ đạo các xã có điều kiện tương đồng liên kết xây dựng lò đốt rác tập trung liên xã, vừa giảm bớt chi phí vừa xử lý quy mô tập trung hơn. Với tiêu chí cơ sở vật chất trường học, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong việc sáp nhập các trường để bảo đảm sĩ số trường lớp theo quy định, sử dụng cơ sở vật chất liên trường mà không phải đầu tư thêm. Các địa phương xác định rõ nguồn đầu tư xây dựng.

HOÀNG HƯƠNG

(Đài TTTH Thái Thụy)

Xuất khẩu gạo cuối năm sẽ có nhiều khó khăn



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, thị trường lớn nhất bị sụt giảm kéo theo giá xuất khẩu gạo Việt Nam nói chung cũng có xu hướng chững lại khoảng 1 tháng trở lại đây.

Đón cử như loại gạo OM5451, nếu như đầu năm nay được bán với giá trên 510 USD/tấn thì nay các đối tác chỉ trả 450 USD/tấn và họ chờ giá gạo Việt Nam xuống mới mua. Các chuyên gia nhận định, việc giá gạo Việt đang ở mức thấp so với hồi đầu năm chủ yếu là do các doanh nghiệp đã thực hiện xong các hợp đồng đã ký trước đó, trong khi nhu cầu thị trường hiện tại không có. Năm nay, sản lượng lúa gạo của các nước hầu như đều tăng cao so với năm ngoái nên khó có sự đột biến về thị trường.

Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết, mặc dù giá lúa gạo nội địa hiện đang ở mức thấp và khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang vào đợt thu hoạch vụ hè thu nhưng nhiều doanh nghiệp không dám thu mua nguyên liệu bởi lo ngại nếu mua đồng loạt, giá lúa gạo trong nước lại tăng cao và sẽ gặp khó khăn hơn khi xuất khẩu.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cũng nhận định khả năng giá lúa gạo trong nước từ nay đến cuối năm khó giữ ở mức cao như đầu năm do nhu cầu nhập khẩu của nhiều nước có xu hướng giảm.

Vì vậy, Cục khuyến cáo các doanh nghiệp cần tích cực đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời, tiếp tục nâng chất lượng gạo để hướng tới các phân khúc thị trường có giá trị cao. Ước tính, để giữ vững thị trường, gạo phẩm cấp thấp sẽ không được quá 20% trong cơ cấu xuất khẩu.

Cơ quan chức năng được kiểm tra đột xuất khi có thông tin vi phạm tạp chất trong tôm



(nongnghiep.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm.

Theo đó, các cơ quan được phép kiểm tra tạp chất trong tôm gồm: Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NAFIQAD, thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục NAFIQAD, các cơ quan chuyên môn khác theo phân công của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các cơ quan này thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về kiểm soát, ngăn chặn tạp chất trong tôm kết hợp kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm tra, chứng nhận lô hàng xuất khẩu của các cơ sở theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm tra cấp giấy chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu.

Ngoài ra, các cơ quan nói trên được kiểm tra đột xuất khi có thông tin vi phạm về tạp chất được thu thập từ các nguồn do tổ chức, cá nhân tố giác, thông tin của cơ quan công an, thông tin về kết quả kiểm soát tạp chất trong tôm của các cơ quan chức năng và thông tin cảnh báo của nước nhập khẩu.

Thời điểm này, lúa mùa của huyện Đông Hưng đang vào thời kỳ phục hồi sau cấy. Song nhiều ruộng bị ốc bươu vàng phá hoại, đã có một số mảnh bị mất trắng, phải dặm lại nhiều lần hoặc bừa đi cấy lại.

Chúng tôi có mặt tại cánh đồng thôn Đà Giang (Nguyễn Xá) chứng kiến cảnh rất nhiều người dân phải đi dặm lại lúa lần thứ 3, thứ 4 vì bị ốc bươu vàng cắn phá. Những mảng lúa xanh, đan xen với những mảng mới dặm lại như một bức tranh loang lổ. Nhiều nông dân đang tranh thủ trời tạnh mưa phun thuốc diệt ốc và bắt ốc thủ công. Chỉ cần qua một đêm, hàng trăm con ốc trưởng thành sẽ cắn sạch cả mảng ruộng lớn. Từ khi cấy đến nay, hầu như ngày nào bà Nguyễn Thị Chín, thôn Đà Giang cũng đi kiểm tra đồng ruộng mấy lần, phun thuốc trừ ốc nhiều lần song vẫn bị ốc cắn phá tan hoang. Bà Chín cho biết: Nhà tôi cấy 5 sào thì cả 5 sào đều bị ốc bươu vàng cắn phá. Từ khi cấy đến nay đã phun tới 4 lần, thậm chí tôi còn dùng cả thuốc viên để diệt trừ, ốc có chết song sức sinh sản của chúng quá nhanh, sức tàn phá quá lớn khiến gia đình phải cấy lại 1 lần, dặm

Nông dân khổ vì ốc bươu vàng hại lúa

lại 2 lần với 90% diện tích. Gần đó ruộng nhà ông Mai Bình Định, ốc bươu vàng và vỏ ốc dạt đầy bờ ruộng, lúa non bị cắn gần hết, nếu không cấy lại ngay thì vụ này chắc mất mùa sớm. Cánh đồng thôn Đông Khê (Nguyễn Xá), ốc bươu vàng cũng khiến nông dân mất ăn, mất ngủ để nghĩ cách tiêu diệt hiệu quả, bảo vệ mùa màng. Ông Phan Văn Xuân, thôn Đông Khê buồn rầu cho biết: 3 mẫu ruộng của gia đình dù đã cấy bằng mạ được, cây cứng hơn mạ nên song vẫn bị ốc phá hoại, đã tăng liều lượng thuốc lên gấp 3 lần so với khuyến cáo để phun diệt trừ song không mấy hiệu quả. Từ khi cấy đến nay, gia đình đã phun 3 lần, hết hơn 1 triệu đồng tiền thuốc kết hợp bắt thủ công mà vẫn phải dặm lại 3 lần lúa. Hiện ốc trên ruộng vẫn nhiều, chắc vẫn phải phun tiếp. Theo ông Nguyễn Trọng Tài, Giám đốc HTX DVNN xã Nguyễn Xá thì nguyên nhân khiến ốc bươu vàng ở vụ này nhiều hơn nhiều vụ trước là do thời vụ quay vòng ngắn, nông dân không kịp vệ sinh đồng ruộng, từ

khí vào vụ cấy đến nay liên tục có mưa vừa đến mưa to, nắng lại ít, thiếu lao động để bắt ốc thủ công. Vì thế, đầu vụ cấy và ngay sau bão số 3, HTX đã 2 lần ra thông báo tới bà con về việc diệt trừ sâu bệnh và các đối tượng gây hại, trong đó có ốc bươu vàng để bảo vệ mùa màng. Bà con nông dân cũng đã rất tích cực thăm đồng, tổ chức phun thuốc diệt ốc kết hợp với bắt thủ công bằng tay song đến nay 100% diện tích lúa của xã đều có ốc bươu vàng, trong đó một số diện tích bị ốc cắn phá phải dặm lại, cá biệt có một số thửa ruộng tại các thôn phải cấy lại.

Trên cánh đồng thôn Phong Lỗi Đông (Đông Hợp), mật độ ốc bươu vàng cũng khá cao, nhiều nhất là ốc trưởng thành - cắn phá lúa nhanh nhất. Vừa dặm lại những cây lúa bị ốc cắn, bà Vũ Thị Lan vừa cho biết: Tôi đã phun thuốc diệt ốc bươu vàng 2 lần, lượng thuốc tăng gấp 3 lần so với khuyến cáo, phun khi trời tạnh, mực nước trên ruộng thấp vậy nhưng ốc không chết mấy, chúng cắn phá tới trên 80% diện tích. Lúc

cấy tôi đã để lại mạ để khi có chuột bọ, ốc phá hoại thì đem song ốc phá quá nhiều dặm không xuể, phải đi xin mạ của các hộ khác, không biết mà gì dù ủa vàng vẫn phải dặm xuống cho đỡ trống ruộng. Nếu ốc còn tiếp tục cắn phá chắc phải để ruộng không vì không lấy được ra mạ mà cấy. Không chỉ ở Nguyễn Xá, Đông Hợp mà ở nhiều xã trên địa bàn huyện Đông Hưng, đặc biệt là

ốc bươu vàng phát triển nhanh, việc phun thuốc diệt ốc của bà con không mấy hiệu quả. Việc quan trọng cần làm ngay nay là các địa phương phải nhanh chóng tiêu thoát nước cho lúa; phát động nông dân phun thuốc và bắt ốc đồng loạt. Bên cạnh đó, các hộ nông dân cũng cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, nếu thời tiết mưa thì tổ chức bắt ốc và trứng ốc bươu bằng tay còn nếu trời tạnh, thả nước đi chỉ để xâm xấp mặt ruộng rồi phun thuốc kết hợp bắt bằng tay mới đạt hiệu quả.

THU HIỀN



Nông dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) phun thuốc diệt ốc bươu vàng bảo vệ lúa.

DUYÊN HẢI

Bảo vệ môi trường

Đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, rác được thu gom tập kết đốt tập trung và sự xuất hiện của nhiều nhà sạch, vườn đẹp - đó là sự thay đổi để nhận thấy tại xã Duyên Hải (Hưng Hà). Xã Duyên Hải hiện có 8 thôn với hơn 8.600 nhân khẩu, ước tính mỗi ngày có khoảng 2 tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường. Năm 2016, xã xây dựng bãi thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và duy trì hoạt động hiệu quả của 11 tổ thu gom rác thải. Để người

dân hiểu và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường trong sạch, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề về cải thiện vệ sinh môi trường; đồng thời, UBND xã xây dựng đề án bảo vệ môi trường, quy chế tổ chức quản lý hoạt động. Trong quá trình triển khai, chính quyền xã đã tiến hành họp lấy ý kiến nhân dân tại tất cả các thôn nhằm bảo đảm tính công khai, dân chủ và phát huy ý thức tự giác của mỗi công dân về vấn đề vệ sinh môi trường. Song

song với đó, chính quyền xã cùng các đoàn thể, các ban, ngành trong xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con hiểu rõ về lợi ích của việc bảo vệ môi trường sống và thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để cải thiện môi trường như: xây bể tự hoại, hầm biogas, ủ phân chuồng, thu gom, xử lý rác thải một cách khoa học... Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả các mô hình phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, thu hút hàng trăm hội viên tham gia. Tại các buổi sinh hoạt các hội

viên tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại thôn làng, tuyên truyền, vận động các gia đình trong thôn nâng cao ý thức tự giác về công tác vệ sinh môi trường; thu gom rác thải vào đúng nơi quy định. Đồng thời, mỗi gia đình đều có ý thức quét dọn, khơi thông cống rãnh giúp cho đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp. Ông Nguyễn Kim Nhận, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có gần 350 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô vừa và nhỏ, với trên 20.000 con lợn, 50.000 gia cầm. Cùng với việc tuyên truyền các cơ sở tuân thủ quy định, quy trình sản xuất bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn kiểm tra định kỳ, thường

xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường của các cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm. Đến nay, hầu hết các hộ chăn nuôi đã đầu tư xây dựng hầm biogas. Tuy nhiên, do tình trạng nhiều gia đình chăn nuôi lợn nằm xen lẫn trong khu dân cư đã và đang làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư. Vì vậy, định kỳ hàng tháng xã phát động 100% các thôn ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, xác động vật chết để tránh lây, rắc hóa chất, vôi bột trên các cống rãnh thoát nước bị ô nhiễm. Hàng năm, tổ chức phun thuốc hóa chất xử lý môi trường trong khu dân cư xuống tất cả hộ dân, trạm y tế, các trường học, khu trung tâm xã để tiêu diệt côn trùng, ruồi muỗi.

Một trong những khó khăn trong việc xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, theo ông Phùng Văn Nền, cán bộ địa chính - môi trường

xã, đó là việc lò đốt rác sau một thời gian hoạt động bắt đầu hư hỏng. Hơn 10 ngày nay lò đốt rác hư hỏng nặng nên rác thải sinh hoạt tồn

đọng nhiều tại khu xử lý rác thải tập trung của xã. Để sửa chữa lò đốt rác cần khoảng 15 - 20 triệu đồng.

ĐỨC DUNG



Rác thải tồn đọng tại khu xử lý rác thải tập trung của xã.